
Fundargerð

11. fundur stjórnar Ríkarðshúss 

Fundur var haldinn í stjórn Ríkarðshúss miðvikudaginn 26. október 2022 kl. 15:00. Fundað var 
um fjarfundabúnað (Teams). Fundinn sátu Gauti Jóhannesson, Már Guðlaugsson, Björn 
Másson, Guðný Lára Guðrúnardóttir og Kristján Ingimarsson. Gauti stjórnaði fundi og ritaði 
fundargerð. Gestur fundarins var Jóhannes Albert Sævarsson hrl. 

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Samningur við Minjasafn Austurlands varðandi móttöku og skráningu nýrra muna.
2. Afturköllun gjafaloforðs

1. Samningur við Minjasafn Austurlands varðandi móttöku og skráningu nýrra muna
Fyrir fundinum lá erindi frá Heiðdísi Hólm Guðmundsdóttur verkefnastjóra menningarmála 
þess efnis að gengið yrði til samninga við Minjasafn Austurlands varðandi móttöku og 
skráningu nýrra muna sem berast Ríkarðshúsi. Stjórn líst vel á hugmyndina og felur formanni 
að vinna áfram að málinu með það að markmiði að drög að slíku samkomulagi verði kynnt 
stjórn á næsta fundi hennar.
Samþykkt samhljóða.

2. Afturköllun gjafaloforðs
(Már Guðlaugsson og Björn Másson viku af fundi)
Fyrir fundinum lá afturköllun gjafaloforðs dags. 12. maí 2021 ásamt yfirlýsingu dags. 21. apríl 
2021 auk erindis frá 22. mars 2022 þar sem afturköllunin er áréttuð og forsendur hennar 
skýrðar frekar. Fyrir fundinum liggur einnig greinargerð um stöðu Ríkarðshúss dags. 31. mars 
2022 og önnur frá 15. október 2022, unnar af Jóhannesi Albert Sævarssyni hrl.
Stjórn Ríkarðshúss lýsir yfir vonbrigðum með ákvörðun Ásdísar um afturköllun og telur 
forsendur ákvörðunarinnar byggja á veikum grunni.
Þrátt fyrir að ákvörðun Ásdísar sé í andstöðu við stofnskrá Ríkarðshúss þar sem 
stofnframlagið er sagt vera óafturkræft er það niðurstaða meirihluta stjórnar að gera ekki 
athugasemdir við afturköllun hluta gjafaloforðs hennar til safnsins. Sú ákvörðun er ekki síst 
tekin af virðingu við þær systur Ásdísi og Ólöfu Ríkarðsdætur og arfleifð föður þeirra Ríkarðs 
Jónssonar. Stjórn áskilur sér hins vegar rétt til að gera þær breytingar sem hún telur 
nauðsynlegar á stofnskránni m.t.t. þess að fjármögnun Ríkarðshús skerðist verulega við þessa 
ráðstöfun. Málinu vísað til lokaafgreiðslu hjá heimastjórn á Djúpavogi og byggðaráði.
Samþykkt samhljóða. 

(Már Guðlaugsson og Björn Másson komu aftur til fundar)

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16:00


